

## สาว...กับ...สี...????

นำเสนอเมื่อ : 10 พ.ค. 2552

สำหรับสาวๆ ก็เอาไว้ดูสิ ว่าตัวเองเป็นสาวสีอะไร ส่วนหนุ่มๆ ก็เอาไว้ดูว่า สาวๆ ของตัวเองอะนะ เป็นสาวสีอะไร..อิอิ

**สาวสีแดง :**

เกิดวันที่ 23 ธันวาคม - 1 มกราคม และ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม

คุณเป็นผู้หญิงที่น่ารัก ก็เลยมักจะตกหลุมรักบ่อยๆ และคุณก็ชอบที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นซะด้วย คุณเป็นคนที่สุดใจใสใจจริง แต่ก็มีโวยวายบางในบางครั้ง งานที่คุณถนัดคืองานที่เทคโนโลยีให้คุณ จงภูมิใจเถิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุด สำหรับผู้ชายที่คุณชอบคือผู้ชายไม่เรื่องมาก และทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่อยู่กับเขา

**สาวสีชมพู :**

เกิดวันที่ 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ และ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม

สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามต้องทำให้ดีที่สุดเป็นที่พึงใจของเพื่อนๆ คุณไม่ใช่คนที่พอใจอะไรง่ายและออกจะมองโลกในแง่ลบสักหน่อย และคุณเผื่อใจใครบางคนที่จะทำชีวิตรักของคุณเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยาย

**สาวสีส้ม :**

เกิดวันที่ 2 - 11 มกราคม และ 5 -14 กรกฎาคม

คุณมีความรับผิดชอบต่องานและรู้วิธีการจัดการกับคนที่คุณทำงานด้วย คุณมักเป็นคนเอาใจจริงเอาใจ มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและเป็นนักสู้

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์คุณออกจะเป็นผู้หญิงที่เชื่อคนยากสักหน่อย แต่เมื่อคุณเจอตัวจริง คุณจะเชื่อใจเขาตลอดไป

**สาวสีเหลือง :**

เกิดวันที่ 12-23 มกราคม และ 15-25 กรกฎาคม

เจอแล้วสาวหวานตัวจริง แถมไร้เดียงสาอีกต่างหากไว้ใจได้ง่าย และมักจะเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อน คุณมักจะตัดสินใจอะไรเองได้เสมอ

และมักจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกด้วยสิ และที่สำคัญคุณใฝ่ฝันที่จะพลรักที่สุดแสนจะโรแมนติก

**สาวสีฟ้า :**

เกิดวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ และ 5-13 สิงหาคม และ 1-14 พฤษภาคม

คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนัก อ่อนไหวและมีความเป็นศิลปินสูง และชอบที่จะรักคนอื่น

เรียกว่าเสพติดความรักที่เดียวแหละ มีบ่อยๆ

ที่คุณทำให้ความรักหลุดลอยไปเพราะคิดมักจะรักด้วยความรู้สึก

สาวสีน้ำตาล :

เกิดวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน

คุณนี่แหละเป็นผู้หญิง Hyper ของแท้ กระฉับกระเฉง และ Activeตลอดเวลา และคุณเป็นเพื่อนกับคนยาก แต่เป็นแฟนกับคนง่าย

ไม่ใช่ใจง่าย แต่คุณชอบที่จะรักคนอื่นมากกว่า แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกผิดหวังกับอะไรคุณก็ยินดีจะหันหลังให้กับมัน และยึดกับชีวิตตัวเองอย่างรวดเร็ว

สาวสีเขียว :

เกิดวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ และ 14-23 สิงหาคม

คุณคือผู้หญิงที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี บางครั้งคุณเป็นคนเงียบขรึม แต่ก็พูดตรงจนบางทีทำร้ายความรู้สึกคนอื่นเพราะคำพูดของคุณ คุณชอบที่จะเป็นที่รัก ดังนั้น บ่อยๆ ที่คุณจะคิดคุณวิธิน่ารักๆ เรียกทรงความสนใจจากคู่รักของคุณ แต่โดยส่วนใหญ่ คุณมักจะใช้ชีวิตโสดและคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องเนื้อคู่เอามากๆ ถ้าคุณแต่งงานคุณจะใช้ชีวิตเรียบง่ายและรักเดียวใจเดียว

สาวสีน้ำทะเล :

เกิดวันที่ 1-10 มีนาคม และ 3-12 กันยายน

สาวน้ำทะเลนี่แหละ สาวเจ้าอารมณ์ คุณจะเป็นคนอารมณ์แปรปรวน ทุกๆ 3 นาที รักการท่องเที่ยวและเป็นคนซีเหงาเอามากๆ คุณเป็นคนซื่อสัตย์แต่ก็เชื่อคนง่าย เป็นคนที่ค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องความรักเอามากๆ และมักเสียความรักไปอย่างง่ายดาย

สาวสีเขียวมะนาว :

เกิดวันที่ 11-20 มีนาคม และ 13-22 กันยายน

คุณคือภูเขาไฟน้อยๆ เลยละ เพราะเมื่อคุณเฉยๆ คุณจะเป็นผู้หญิงเงียบๆ แต่ถ้าโมโหก็เอาไม่อยู่เหมือนกันออกจะซีหิงนิดๆ และซีบ่นหน่อยๆ คุณไม่ใช่คนที่ยึดติดกับอะไร แต่คุณมีบุคลิกพิเศษที่ทำให้ผู้คนมักจะเชื่อถือคุณ และเป็นที่นิยมชมชอบเสมอ

สาวสีดำ :

เกิดวันที่ 21 มีนาคม

คุณคือผู้หญิงที่ชอบความท้าทายชนิดน่าหวาดเสียวที่เดียวแต่ภายในใจลึกๆ คุณไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงเท่าไร ถ้าคุณตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างไรคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นเป็นเวลานานกว่าจะเปลี่ยนชีวิตรักของคุณจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นและมีอะไรแปลกๆ ประเภท Surpriseอยู่เสมอ

สาวสีเขียวมะกอก :

เกิดวันที่ 23 กันยายน



เกิดวันที่ 4-13 และ 24 มิถุนายน และ 2-11 ธันวาคม

คุณคือผู้หญิงที่มีความดึงดูดทางเพศสูง และมีความ Active สูงด้วย  
จริงใจจนบางครั้งคุณเป็นคนเก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ชอบเรียกร้องความสนใจ  
และเกลียดผู้ชายที่ไม่มีความเสมอต้นเสมอปลาย อย่างไรก็ตามคุณคือผู้หญิงที่คาร์มดี  
สามารถทำให้คนรอบข้างมีความสุข ที่สำคัญคุณมีอารมณ์ขัน จนคนข้างหลังที่เดียว